

BANDIT NEWS LETTER

...สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล...

**บัณฑิตวิทยาลัยร่วมการประชุมเพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)**



เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการความรู้ “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร. ประเสริฐ จรรย์านุกูล เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการนิยามศัพท์ปฏิบัติการการเขียนรายงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ที่นำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการประชุมในครั้งนี้หน่วยงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งกำหนดการประเมินจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

GRADUATE NEWS



เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 924 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและร่วมวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี วาระการประชุมที่สำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ การมอบหมายงานตามนโยบาย อาทิ การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของบัณฑิต การเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจ การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

เก็บมาฝาก...NEWS TIPS

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.graduate.ubru.ac.th/spo>
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "วิทยาการจัดการครั้งที่ 6" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://management.aru.ac.th/mnge/>
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1" ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมส่งผลงานวิจัยได้ที่ <http://gs.nsruc.ac.th/NSRUNC> หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056219100-29 ต่อ 1210-1213 และ 056882288, 0979245216 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

สนใจส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้ที่... กองบรรณาธิการ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โทร.075377438 หรือ e mail : graduate_nstru@hotmail.com